



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จ.ปทุมธานี โทร./โทรสาร ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗

ที่ กษ.๐๖๑๖(๑)/ ๖๑๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา จิตติภรณ์)
ปศุสัตว์เขต ๑

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/2196-assess-fraud-risks-2025

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำสัญญาจ้างเพื่อการผลิต	สูง	มาตรการตรวจสอบสัญญาจ้างเพื่อการผลิตและการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖	<p>สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้ตรวจสอบแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือและรายละเอียดการทำสัญญาจ้างเพื่อการผลิตให้ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกภาพขณะเกษตรกรทำสัญญา/รับสัตว์ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีหนังสือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๘ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความมีอยู่ของสัญญาจ้างเพื่อการผลิตที่ค้ำงอยู่ในทะเบียนสัตว์ว่ามีฉบับสัญญาอยู่จริงหรือไม่ เข้าตรวจสอบสาเหตุการไม่มีอยู่ของสัญญาจ้างเพื่อการผลิต (ฉบับ) กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รายงานว่ามีสัญญา เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๒. การเก็บ-นำส่งเงินค่าจำหน่ายสัตว์และซากสัตว์เข้าโครงการฯ</p>	<p>สูง</p>	<p>มาตรการการรับ-ส่งเงินและการเก็บรักษาเงินเข้าโครงการฯ เพื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้</p> <p>๑. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีหนังสือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๘ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กรณีให้ผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อในการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงินเท่านั้นเป็นผู้ลงลายมือ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ระเบียบกระทรวงคลังฯ พรบ.วินัยการเงินการคลังฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เมื่อพบเอกสารหลักฐานที่ไปเป็นไปตามระเบียบสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบ ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล และดำเนินการทางวินัยต่อไป</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๓. การควบคุม กำกับ และติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังคงค้างอยู่ในทะเบียนสัตว์อายุสัญญาเกิน ๕ ปี และ ๓ ปีไม่มีลูกตัวที่ ๑</p>	<p>สูง</p>	<p>มาตรการการควบคุม กำกับ และติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้หลักเกณฑ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๑ ๔. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 	<p>สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ มีหนังสือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนสัตว์ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายไตรมาส ๒. ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อเร่งรัดดำเนินการสัตว์ในโครงการฯ ที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา เช่น กรณี ๓ ปีไม่มีลูก เป็นรายเดือน ๓. มีการติดตามทะเบียนสัตว์ และการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาโครงการฯ อย่างน้อยปีละ ๑๒ ครั้ง ๔. เร่งรัดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ของโครงการเพื่อจำหน่ายสัตว์ของจากทะเบียนสัตว์ ตามระเบียบของโครงการฯ ต่อไป

หมายเหตุ : จัดทำเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น